

Hòa chung không khí thi đua chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024); thực hiện chương trình công tác Đội và Phong trào thiếu nhi năm học 2023 – 2024; thực hiện chỉ đạo của Hội đồng đội Quận Long Biên, sáng ngày 26/3/2024, liên đội Trường Tiểu học Gia Thụy tổ chức chương trình "**Ngày hội thiếu nhi vui khỏe**".

Là hoạt động thường niên của Liên đội, với mục đích tạo cho các em đội viên, nhi đồng một sân chơi vui khỏe, an toàn, lành mạnh. Ngày **hội Thiếu nhi vui khỏe** luôn là hoạt động Đội được các em hào hứng tham gia nhiệt tình.

Mở đầu chương trình ngày hội, học sinh toàn trường được thưởng thức tiết mục flashmob sôi động “Tự hào thiếu nhi Việt Nam - Kun học tốt” do các bạn đội Ca khúc măng non thể hiện. Đây là tiết mục mà tất cả các liên đội trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt thực hiện theo sự chỉ đạo của Hội đồng đội Thành phố. Với không khí sôi nổi, hăng hái tràn đầy năng lượng thầy trò nhà trường tích cực tham gia các hoạt động.



Các lớp lọt vào vòng chung khảo thi đua sôi nổi, kịch tính với những trò chơi mang tính đồng đội cao, đòi hỏi sự đoàn kết, khéo léo giữa cô và trò. Mở đầu là cô trò Khối 1



với trò chơi: **Nhảy ô tiếp sức.** Học trò khéo léo tung bóng, cô hứng bóng trúng rổ. Cuộc thi hào hứng với những tiếng reo hò dành trái bóng rơi gần trúng giỏ lại nảy ra ngoài. Kết quả cuộc thi lớp 1A6 đã đạt ngôi quán quân.



Tiếp đến là khối 2 với trò chơi: **Chuyền bóng khéo léo.** Hai bạn cùng giữ trái bóng trước ngực tay giơ lên cao vượt chướng ngại vật làm sao để nhanh nhất đem trái bóng bỏ trúng giỏ. Trò chơi này được các bạn học sinh lớp 2A2 giành giải Nhất.





Còn cô trò khối 3 cùng nhau reo hò ăn mừng chiến thắng khi tham gia trò chơi: **Chuyền bóng tiếp sức.** Trong trò chơi này cô trò 3A2 đã về đích đầu tiên nhờ chiến thuật chuyền bóng linh hoạt và tràn đầy năng lượng.





**Chuyền bóng bằng thìa** là trò chơi đòi hỏi phải khéo léo và thông minh, bạn truyền trái bóng phải làm thế nào vừa giữ được trái bóng, vừa xoay người di chuyển mà bóng không rơi. Dưới sự cầm quân của cô giáo trẻ Diệu Linh lớp 4A8 đã giành chiến thắng.



Khôi lớp 5 cùng tham gia trò chơi: **Nhảy dây tiếp sức**. Mỗi lớp cử 3 thành viên trong đó có cô giáo cùng tham gia. Số lượt dây được tính tổng của cả ba thành viên. Nhóm nào trong vòng 3 phút có số lượt nhảy nhiều nhất sẽ giành phần thắng. Trong tổng số 8 đội tham gia, đội lớp 5A4 có số lượt dây nhảy nhiều nhất và giành giải Nhất.



Xin chúc mừng các em học sinh đã có thêm những sân chơi vui khỏe, lành mạnh và nhiều bổ ích. Nụ cười vui khỏe của các em chính là những bông hoa đẹp chào mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 93 mùa hoa rực rỡ và trưởng thành.



Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” là hoạt động nhằm giáo dục các em lòng tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh của thiếu nhi Việt Nam, tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, vui chơi bổ ích trong thời gian tham gia sinh hoạt và học tập năng khiếu, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng thông qua hoạt động vui chơi. Toàn thể Đoàn viên, thiếu nhi hôm nay ra sức học tập, rèn luyện sức khỏe, trau dồi đạo đức, nhân cách, lối sống, biết đoàn kết, thương yêu nhau để tạo một môi trường học tập lành mạnh, vui tươi.





Trường Tiểu học Gia Thụy sẽ luôn là mái trường có nhiều thành tích nổi bật trong các hoạt động, xứng đáng là cánh chim đầu đàn của Quận Long Biên và là niềm tin tưởng giành cho tất cả các bậc phụ huynh và các em học sinh mến yêu.

